

# Hồ sơ công ty

Tên công ty

**Horizon Inc.**

Thông tin cơ bản

Ngành nghề kinh doanh	Lên kế hoạch, phát triển, sản xuất và bán máy đóng sách tự động FA		
Địa chỉ văn phòng chính	Tỉnh Shiga	Lĩnh vực	【Chế xuất】 Máy móc, thiết bị
Thành lập	01/1946	Người đại diện	Eijiro Hori
Vốn điều lệ	2.880 vạn yên	Lợi nhuận hằng năm	14 tỷ yên (năm 2020 - Toàn tập đoàn)
Nhân viên	550 người (Toàn tập đoàn)	Trang chủ	<a href="https://www.horizon.co.jp/">https://www.horizon.co.jp/</a>

Chi tiết về ngành nghề kinh doanh

Chúng tôi đang làm các nghiệp vụ này!

1. Máy đóng sách tự động trong nhà máy  
Là sản phẩm dùng để "Gia công tự động hóa" các loại ấn phẩm. Chúng tôi thực hiện gia công nhiều công đoạn như cắt, ghim (đóng gáy), gập giấy để tạo thành các sản phẩm in ấn như sách hoặc giáo trình mà các bạn thường dùng. Sản phẩm của Horizon nhờ vào việc thực hiện "Tự động hóa" các quy trình gia công này nên hiện chiếm một thị phần cao trong ngành. Hiện nay, sản phẩm của công ty đang được bán ở hơn 100 quốc gia trên thế giới; năm 2020, công ty được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tuyển chọn vào "Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Thế giới". Với tư cách là công ty hàng đầu trong ngành, Horizon sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của văn hóa giấy.

2. Bộ in lụa  
Đây là bộ in của Horizon giúp bất kì ai cũng có thể dễ dàng trải nghiệm việc in ấn một cách vui vẻ. Đây cũng là sản phẩm bán chạy trong thời gian dài, dùng để sản xuất áo sơ mi truyền thống.

3. Lĩnh vực kinh doanh mới  
Chúng tôi đang tập trung vào việc tạo ra các trụ cột lợi nhuận mới từ việc tận dụng nguồn lực bán hàng và kỹ thuật đã có từ trước, như các sản phẩm dùng trong công nghiệp hoặc những sản phẩm ngoài trời. Bằng cách tiếp tục "cải tiến" mà không bị ràng buộc bởi các khuôn khổ hiện có, chúng tôi muốn làm cho các nền văn hóa trên Thế giới phong phú hơn so với hiện tại.

Sức hấp dẫn của công ty

■**Thế chế tự sản xuất toàn bộ**  
Thế mạnh của công ty Horizon là "Thế chế tự sản xuất toàn bộ trong nhà máy", từ việc lên kế hoạch, phát triển, sản xuất, đến bán hàng đều được tổ chức trong tập đoàn. Chúng tôi cam kết thực hiện quá trình từ lên kế hoạch, thiết kế, tạo mẫu, sản xuất hàng loạt, bán hàng và support sau bán hàng, nhằm tạo ra những sản phẩm hot phù hợp với thời đại. Một môi trường có thể giúp bạn trải nghiệm trực tiếp toàn bộ quá trình chế tạo, nơi các sản phẩm do bạn thiết kế và sản xuất được hoàn thành trên cùng một công trường, sẽ tạo cho các bạn kỹ sư kỹ thuật một động lực làm việc lớn.

■**Vùng nông thôn tốt tại thành phố Takashima, tỉnh Shiga**  
Thành phố Takashima tỉnh Shiga, nơi đặt trụ sở chính của công ty, có hồ Biwa - hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản, cũng như có rất nhiều địa điểm cắm trại và trượt tuyết. Đặc trưng nổi bật của thành phố Takashima là thiên nhiên đa dạng phong phú cùng với vị trí địa lý thuận lợi, dễ dàng tiếp cận với các thành phố lớn (Kyoto, Osaka). Đây là nơi phù hợp nhất cho những bạn có mong muốn làm việc tại một vùng nông thôn thoải mái, đồng thời muốn làm trong môi trường hội nhập toàn cầu.

**■Khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới rất gần, mọi người đều dùng "san" để xưng hô với nhau!**

Tại Horizon, chúng tôi không sử dụng cách gọi theo chức vụ, ví dụ trưởng phòng ○○. Dù là trưởng phòng, quản lý hay nhân viên thì chúng tôi có một thói quen đã ăn sâu là đều xưng hô với nhau là "san" (chú thích: nghĩa là cách xưng hô bằng vai phải lứa). Chúng tôi có môi trường làm việc có thể giao tiếp thoải mái, không cần để ý đến mối quan hệ cấp trên cấp dưới, tiền bối hậu bối. Hơn nữa, hoạt động của các câu lạc bộ như bóng trong nhà và bóng rổ, tennis và bóng chày đang rất sôi nổi, hoạt động giao lưu với các nhân viên bộ phận khác trong công ty cũng rất được đẩy mạnh.

**■Độc lập, tự chủ All your hands**

Dù ở bất kì công việc nào, nếu bạn không thể tự suy nghĩ và hành động thì bạn không thể trưởng thành lên được. Chúng tôi rất muốn làm việc với những bạn không chỉ tiếp nhận thụ động những điều được chỉ dạy mà có thể tự mình suy nghĩ và xử lí các tình huống, hoặc những bạn có mong muốn trở thành những nhân sự như vậy.

**■Thành thật With Sincerity**

Chúng tôi cho rằng, cho dù là đối với con người hoặc đối với việc chế tạo sản phẩm thì việc thực hiện một cách thành thật và duy trì nó là điều quan trọng hơn bất kì điều gì. Chúng tôi rất muốn làm việc cùng những người hiểu tinh thần biết ơn và luôn sẵn sàng hợp tác vì điều này.

**■Thách thức Be a challenger**

Khi trở thành một thành viên của xã hội, sẽ có rất nhiều trường hợp phải làm những công việc mình chưa từng làm hoặc những công việc trước giờ chưa có. Trong trường hợp đó, chúng tôi rất muốn làm việc với những người luôn chấp nhận thử thách, hướng về phía trước với tinh thần "Trước hết hãy thử làm thôi nào. Dù là bất kì việc gì thì cũng cho mình kinh nghiệm mà".

**■Tinh thần vui tươi Playful!**

Chúng tôi nghĩ rằng sản phẩm và dịch vụ tốt sẽ mang đến sự thông tuệ và tinh thần vui tươi. Chính trong thời đại mà sự thay đổi đang diễn ra mạnh mẽ và chưa có quy chuẩn chính xác thì việc coi trọng niềm vui giữa người với người sẽ có thể nâng cao khả năng sáng tạo và mang đến tiếng cười cho khách hàng. Chúng tôi mong muốn làm việc cùng những bạn luôn làm việc tích cực, đồng thời cũng không quên việc tận hưởng cuộc sống của bản thân!

Nhân sự chúng tôi hướng tới

Ảnh



## Nội dung tuyển dụng

Tên công ty	Horizon Inc.
Lĩnh vực	【Chế xuất】Máy móc, thiết bị
Ngành nghề kinh doanh	<b>1. Máy đóng sách tự động trong nhà máy (Factory Automation)</b> Là sản phẩm chịu trách nhiệm tự động hóa quá trình gia công các ấn phẩm. Sau khi gia công các công đoạn từ cắt, gấp, đóng gáy, tháo, đóng sách,... thì sản phẩm hoàn thiện sẽ được chuyển đến tay người tiêu dùng. <b>2. Bộ in lụa</b> Bộ in lụa của Horizon giúp bất kì ai cũng có thể dễ dàng trải nghiệm việc in ấn một cách vui vẻ. Đây cũng là sản phẩm được dùng nhiều trong sản xuất áo sơ mi truyền thống. <b>3. Lĩnh vực kinh doanh mới</b> Chúng tôi đang tập trung vào việc tạo ra các trụ cột lợi nhuận mới từ việc phát triển nguồn lực bán hàng và kỹ thuật đã có từ trước.
Vị trí tuyển dụng	Vị trí phát triển, vị trí sản xuất
Hình thức tuyển dụng	Nhân viên chính thức
Số lượng tuyển dụng	1~3 người
Nội dung công việc	<b>■ Vị trí phát triển</b> • <b>Thiết kế máy móc</b> Sử dụng 3D-CAD để thiết kế các bộ phận/vỏ/cấu tạo của sản phẩm. Có thể đảm nhiệm tất cả các công đoạn từ lên kế hoạch sản phẩm~thiết kế~thử nghiệm~tính toán số lượng sản xuất. • <b>Thiết kế điều khiển</b> Tham gia vào cả "thiết kế phần cứng" như mạch điện tử và dây bảo hộ, và "thiết kế phần mềm" như lập trình phần mềm nhúng. Có thể trau dồi nhiều kỹ năng của một kỹ sư ngành điện • <b>Phát triển phần mềm</b> Tham gia phát triển các ứng dụng được cài đặt trong các sản phẩm và hệ thống đám mây của công ty. Có thể cống hiến cho việc tự động hóa trong nhà máy của khách hàng. <b>■ Vị trí sản xuất</b> • <b>Gia công máy móc</b> Điều khiển thao tác máy như máy CNC tự động và máy tiện NC, tạo chương trình gia công, thiết kế đồ gá,... • <b>Gia công kim loại tấm</b> Điều khiển máy gia công uốn và máy bấm lỗ, tạo chương trình gia công. • <b>Lắp ráp sản phẩm</b> Lắp ráp để hoàn thiện thành phẩm từ những sản phẩm đã được gia công qua các giai đoạn. Bởi vì chúng tôi đang áp dụng "hình thức sản xuất tế bào", theo đó một số ít người sẽ vừa xem hướng dẫn thao tác, vừa lắp ráp hoàn thành một sản phẩm, do đó nhân viên có thể cảm nhận được quá trình chế tạo 1 sản phẩm 1 cách trực tiếp. • <b>Các vị trí sản xuất khác</b> Son, đúc nhựa, sản xuất thiết bị điện, gia công mạ, làm nguội,...
Địa điểm làm việc	1600 Asahi, Shinasahicho, Thành phố Takashima, Tỉnh Shiga
Thời gian làm việc	8:30~17:20 ※Thời gian làm việc thực tế: 8 tiếng
Thời gian giải lao	50 phút
Thời gian làm thêm	Có ※Khoảng 10~20 tiếng/ tháng
Lương	220,000円/月
Trợ cấp	Chi trả trợ cấp làm thêm, trợ cấp đi lại. Tăng lương 1 năm 1 lần, thưởng 1 năm 2 lần (tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty. Năm ngoài có mức thưởng 2,5 tháng lương)

Bằng cấp	Không yêu cầu
Ngoại ngữ	Trình độ tiếng Nhật: Tương đương N3 trở lên (khi phỏng vấn) ※Mục tiêu đạt N2 thời điểm khi vào công ty làm việc
Ngày nghỉ	Ngày nghỉ: Tuần nghỉ 2 ngày, Nghỉ cuối năm, Tuần lễ vàng, Nghỉ hè, Nghỉ đông ※Theo lịch của công ty Tổng ngày nghỉ trong năm: 120 ngày
Điều chuyển công tác	Không
Bảo hiểm	Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm sức khỏe, Tiền hưu trí
Phúc lợi xã hội	Kí túc xá đơn (ở Shiga, Tokyo), Bảo hiểm xã hội các loại, Chế độ lương hưu khi nghỉ việc, Chế độ tiết kiệm tích lũy tài sản, Chế độ nghỉ sinh, Điều dưỡng và chăm sóc trẻ, Lương hưu theo quy định doanh nghiệp, Phụ cấp nhà ở (chỉ áp dụng đối với người trẻ), Chế độ nghỉ phép dài ngày
Đi lại	Có thể đi làm bằng xe riêng, có chỗ để xe (không mất phí), hỗ trợ phí đi lại ( upto 35,000 yên/năm), có thể đi làm bằng xe đạp
Quá trình tuyển chọn	Tuyển chọn hồ sơ → Phỏng vấn lần 1 → Làm bài test qua web → Phỏng vấn vòng cuối → Quyết định tuyển dụng
Điểm/Tiêu chí tuyển dụng	Phán đoán và quyết định tổng quát dựa trên - Mức độ hiểu ngành nghề kinh doanh của công ty - Thành tích học tập, chuyên ngành và kinh nghiệm làm việc đến thời điểm hiện tại - Tính cách con người, mong muốn và động lực làm việc, tầm nhìn về nghề nghiệp tương lai...
Tầm nhìn nghề nghiệp	Năm nhất: ①Hỗ trợ thiết kế các thiết bị phụ tùng và hỗ trợ tạo bản vẽ của sản phẩm mình phụ trách ②Tạo mẫu của sản phẩm mình phụ trách ③Thực tập tại hiện trường ở các bộ phận khác Năm 3: ①Tham gia họp với khách hàng ②Thiết kế cơ bản và chi tiết sản phẩm mình phụ trách ③Hướng dẫn nhân viên mới Năm 5: ①Đề xuất với khách hàng nhằm nhận được đơn đặt hàng sản phẩm ②Thiết kế cơ bản và chi tiết sản phẩm mình phụ trách ③Hướng dẫn nhân viên mới